

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ ทรงศรี	ประธานสภา อบต.		
๒	นายสวาด หงษ์ปัสสา	รองประธานสภา		
๓	นายประยุทธ เจริญสุข	ส.อบต.ม. ๑		
๔	นายสุภาพ พึ่งกุล	ส.อบต.ม.๒		
๕	นายทราย เอาะไธสง	ส.อบต. ม.๓		
๖	นายสรณ์สิริ พันทะมุย	ส.อบต.ม.๔		
๗	นายบุญหลาย แก้วบุญ	ส.อบต.ม. ๔		
๘	นายก้อม จำนงู	ส.อบต. ม.๖		
๙	นายสันชัย กำลิ่งมาก	ส.อบต.ม.๗		
๑๐	นายศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ	ส.อบต.ม.๗		
๑๑	นายไพรวรรณ หมื่นชนะ	ส.อบต. ม.๘		
๑๒	นายคำสัน ดาวช่วย	ส.อบต.ม.๙	คำสัน	
๑๓	นายสงการณ์ ภาษา	ส.อบต.ม. ๙	ภักทร	
๑๔	นายถวัลย์ กงชัย	ส.อบต.ม.๑๐		
๑๕	นายประวัติน นาคอก	ส.อบต.ม.๑๑		
๑๖	นายลำพอง ขอบังกลาง	ส.อบต.ม.๑๑		
๑๗	นายอำพร กิจการ	ส.อบต.ม.๑๒		
๑๘	นายเหล่า โทสุระ	ส.อบต.ม.๑๒		
๑๙	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภา		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ ผาบเพ็ง	นายก อบต.		
๒	นายเทียร กำราบภัย	รองนายก อบต.		
๓	นายสำเนียง พลเสนา	รองนายก อบต.		
๔	นางอุบลรัตน์ หมั่นมี	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นางกุลนิตย์ แนวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป		

**สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง**  
**สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔**  
**วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง**

**ผู้มาประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ ทรงศรี	ประธานสภา อบต.	ณรงค์ ทรงศรี	
๒	นายสวาด หงษ์ปัสสา	รองประธานสภา	สวาด หงษ์ปัสสา	
๓	นายประยุทธ เจริญสุข	ส.อบต.ม. ๑	ประยุทธ เจริญสุข	
๔	นายสุภาพ พึ่งกุล	ส.อบต.ม.๒	สุภาพ พึ่งกุล	
๕	นายทราย เอาะไรสง	ส.อบต. ม.๓	ทราย เอาะไรสง	
๖	นายสรณ์สิริ พันทะมุย	ส.อบต.ม.๔	สรณ์สิริ พันทะมุย	
๗	นายบุญหลาย แก้วบุญ	ส.อบต.ม. ๔	บุญหลาย แก้วบุญ	
๘	นายก้อม จำนงู	ส.อบต. ม.๖	ก้อม จำนงู	
๙	นายสันชัย กำลังมาก	ส.อบต.ม.๗	สันชัย กำลังมาก	
๑๐	นายศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ	ส.อบต.ม.๗	ศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ	
๑๑	นายไพรวรรณ หมื่นชนะ	ส.อบต. ม.๘	ไพรวรรณ หมื่นชนะ	
๑๒	นายคำสัน ดาวช่วย	ส.อบต.ม.๙	คำสัน ดาวช่วย	
๑๓	นายสงการณ์ ภาขา	ส.อบต.ม. ๙	สงการณ์ ภาขา	
๑๔	นายถวัลย์ กงชัย	ส.อบต.ม.๑๐	ถวัลย์ กงชัย	
๑๕	นายประวัติน นาคอก	ส.อบต.ม.๑๑	ประวัติน นาคอก	
๑๖	นายลำพอง ขอบังกลาง	ส.อบต.ม.๑๑	ลำพอง ขอบังกลาง	
๑๗	นายอำพร กิจการ	ส.อบต.ม.๑๒	อำพร กิจการ	
๑๘	นายเหล่า โทสุระ	ส.อบต.ม.๑๒	เหล่า โทสุระ	
๑๙	นายแสง ชุ่มฉิมพลี	เลขานุการสภา	แสง ชุ่มฉิมพลี	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ ผาบเพ็ง	นายก อบต.	อดุลย์ ผาบเพ็ง	
๒	นายเทียร กำราบภัย	รองนายก อบต.	เทียร กำราบภัย	
๓	นายสำเนียง พลเสนา	รองนายก อบต.	สำเนียง พลเสนา	
๔	นางอุบลรัตน์ หมั่นมี	เลขานุการนายก อบต.	อุบลรัตน์ หมั่นมี	
๕	นางกุลนิตย์ แนวประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป	กุลนิตย์ แนวประเสริฐ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายสวาด หงษ์ปัสสา รองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสวาด หงษ์ปัสสา

ประธานที่ประชุม แจ้งหนังสืออำเภอหนองบัวแดงที่ ขย ๑๑๑๙/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัฒนวรีฯ วันศุกร์ที่ได้พระราชทานลายผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเพื่อส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

นายอดุลย์ ผาบเพ็ง

นายก อบต.ถ้ำวัวแดง แจ้งการจ่ายเงินชดเชยสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างน้ำเจียง คณะอนุกรรมการจะออกสำรวจพื้นที่ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประมาณ ๖๐๐ ไร่ โดยกรมชลประทานจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเงินชดเชย

มติที่ประชุม

มีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายสวาด หงษ์ปัสสา

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

นายลำพอง ขอบังกลาง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอให้บันทึกรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ที่ได้ติดตามโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ และติดตามโครงการก่อสร้างทางข้ามไร่อาจารย์รังสีมันต์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ

นายประยุทธ์ เจริญสุข

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ขอเพิ่มเติมข้อความในสำเนารายงานการประชุม หน้าที่ ๕ ตามความต้องการของประชาคมหมู่บ้านขาดเก้าอี้ เพิ่มเติมให้ด้วยครับ

นายสรณ์สิริ พันทะมุย

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ตามที่ได้สอบถามในที่ประชุมจำนวน ๕ เรื่อง ขอให้บันทึกการประชุมให้ด้วยครับ

นายสวาด หงษ์ปัสสา

ประธานที่ประชุม ตามที่สมาชิกสภาขอให้บันทึกเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ บันทึกให้ด้วยครับ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง ๑๔ เสียง  
ไม่รับรอง ๑ เสียง (นายลำพอง ขอบังกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑)  
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแผนผังก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อ  
การเกษตร บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ สายภูผาทอง - บ้านหนองพวง

๓.๒ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โครงการซ่อมแซมหอดังประปาบ้านบ่อทอง  
หมู่ที่ ๘

๓.๓ เรื่องพิจารณาขอจัดตั้งวัดภูนภะรักษา บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘

**๓.๑ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแผนผังก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อ  
การเกษตร บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ สายภูผาทอง - บ้านหนองพวง**

นายสวาด หงษ์ปัสสา

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้เสนอขออนุมัติ  
แก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐  
สายภูผาทอง - บ้านหนองพวง ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ชี้แจง  
รายละเอียด

นายอดุลย์ ผาบเพ็ง

นายก อบต.ถ้ำวัวแดง เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และสมาชิกสภา  
ที่เคารพทุกท่าน เนื่องจากโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐  
สายภูผาทอง - บ้านหนองพวง แบบรูปรายการไม่ถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริง จึงมีความจำเป็น  
ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการโครงการดังกล่าว

นายสวาด หงษ์ปัสสา

ประธานที่ประชุม ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เสนอขออนุมัติแก้ไขแบบ  
รูปรายการโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูผาทอง หมู่ที่ ๑๐ สายภูผาทอง -  
บ้านหนองพวง สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

นายสงการณ์ ภาขา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ การส่งหนังสือเรียกประชุมไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ ต้องส่งหนังสือให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าไม่  
น้อยกว่าสามวัน แต่ได้รับหนังสือไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงทำให้ไม่มีเวลาตรวจสอบรายละเอียด  
การส่งหนังสือไม่เป็นไปตามระเบียบ ถ้าสภามีมติรับรองจะมีความผิด

นายลำพอง ขอบังกลาง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดโครงการข้อความเดิมกับข้อความใหม่ แตกต่างกัน  
ปริมาณงานความยาวขาดหายไป

นายสงการณ์ ภาขา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานเดิมความยาว ๔,๕๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๑๘,๐๐๐  
ตารางเมตร ข้อความใหม่ความยาว ๓,๒๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร

นายอิทธิพัทธ์ จันทะโสสม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ชี้แจงว่าปริมาณงานเท่าเดิมเนื่องจากความยาวลดลงแต่ปริมาณงานความ  
กว้างเพิ่มขึ้น ปริมาณงานความยาวเดิม ๔,๐๐๐ เมตร ไม่ใช่ ๔,๕๐๐ เมตร เพราะความยาว  
ของงานยกร่องพูนดิน ๕๐๐ เมตร รวมอยู่ในปริมาณงาน ๔,๐๐๐ เมตร เมื่อเพิ่มความกว้าง  
ทำให้ปริมาณงานเท่าเดิมมีพื้นที่ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณเท่าเดิม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง (นายลำพอง ขอบังกลาง , นายสงการณ์ ภาขา)

งดออกเสียง - เสียง

๓.๒ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โครงการซ่อมแซมห้องถึงประปา  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘

- นายสวาด หงษ์ปัสสา ประธานที่ประชุม กล่าวว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้เสนอขออนุมัติ  
แก้ไขแบบรูปรายการโครงการซ่อมแซมห้องถึงประปา บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ ขอเชิญผู้บริหาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ชี้แจงรายละเอียด
- นายอดุลย์ ผาบเพ็ง นายก อบต.ถ้ำวัวแดง เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และสมาชิกสภา  
ที่เคารพทุกท่าน การขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการโครงการซ่อมแซมห้องถึงประปาบ้านบ่อทอง  
หมู่ที่ ๘ เนื่องจากแบบรูปรายการไม่ถูกต้องกับสภาพข้อเท็จจริง เสาสำหรับติดตั้งแผงโซล่า  
เซลล์เกินความจำเป็น จึงมีขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการโครงการดังกล่าว
- นายสวาด หงษ์ปัสสา ประธานที่ประชุม ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เสนอขออนุมัติแก้ไขแบบรูป  
รายการโครงการซ่อมแซมห้องถึงประปาบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  
หรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
- นายไพรวรรณ์ หมิ่นชนะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ การแก้ไขเนื่องจากปริมาณงานเดิมกำหนดเสาสำหรับติดตั้งแผงโซล่า  
เซลล์ จำนวน ๑๐ ต้น/ชุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นเสาสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน  
๔ ต้น/ชุด
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง (นายลำพอง ขอบังกลาง , นายสงการณ์ ภาษา)  
งดออกเสียง - เสียง

๓.๓ เรื่องพิจารณาขอจัดตั้งวัดภูนกระหา บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘

- นายสวาด หงษ์ปัสสา ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ เรื่องขอจัดตั้งวัด  
ภูนกระหา บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
เนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่
- นายสำเนียง พลเสนา รองนายก อบต.ถ้ำวัวแดง เนื่องจากผู้นำบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ ได้ดำเนินการขอจัดตั้งวัดภูน  
กระหา แต่การดำเนินการเอกสารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขาดรายงานการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงมีความจำเป็นขอมติจัดตั้งวัดภูนกระหาผ่านสภา
- นายสงการณ์ ภาษา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ ก่อนหามติขอทราบว่าได้จัดทำประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ เนื่องจากบาง  
พื้นที่มีข้อขัดแย้งภายในหมู่บ้าน อาจเกิดปัญหาภายหลังได้
- นายสำเนียง พลเสนา รองนายก อบต.ถ้ำวัวแดง เอกสารขอจัดตั้งวัดผู้นำบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๘ ได้จัดทำและส่งให้  
สำนักงานพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

**มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสันชัย กำลังมาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗)

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่นๆ

**นายสวาด หงษ์ปัสสา** ประธานที่ประชุม กล่าวว่า สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ

**นายสุภาพ พึ่งกุศล** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ ติดตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒ เมื่อไหร่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงาน การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ล่าช้าเร่งดำเนินการด้วยครับ และโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเมื่อไหร่จะติดตั้งสายไฟ

**นายสรณ์สิริ พันทะมุย** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนาคำ-โนนลาน การก่อสร้างสิ้นสุดบ้านโนนลานถนนคงเหลืออีก ๙๔ เมตร การใช้ประโยชน์ร่วมกันจะใช้งบประมาณจากไหนดำเนินการ

**นายสงการณ์ ภาษา** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ การซ่อมแซมหอดังประปา หมู่ที่ ๙ ได้จัดส่งเอกสารแล้วดำเนินการถึงไหนครับ ชาวบ้าน ๑๑๕ ครัวเรือนต้องการใช้น้ำ

**นายลำพอง ขอบังกลาง** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ การก่อสร้างทางข้ามไร่อาจารย์รังสีมันต์ ได้จัดส่งเอกสารแล้วดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วขอดูรายละเอียด

**นายประยุทธ์ เจริญสุข** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ และโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑ ทำสัญญาจ้างแล้วเมื่อไหร่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงาน

**นายอดุลย์ ผาบเพ็ง** นายก อบต.ถ้ำวัวแดง การติดตามโครงการของสมาชิกสภา ขอชี้แจงดังนี้  
-บ้านวังทอง หมู่ที่ ๑๑ การก่อสร้างทางข้ามไร่อาจารย์รังสีมันต์ ได้แจ้งช่างดำเนินการแล้วไม่ทราบว่าจะติดปัญหาอะไร

-บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงได้ประสานกับการไฟฟ้าอำเภอหนองบัวแดงแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสายไฟเกี่ยวข้องกับงบประมาณดำเนินการ

-การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ พัสตุดำเนินการจัดหาแล้ววันนี้ช่างไฟฟ้าแก้ไขให้แล้ว

-โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ ๒ ประสานกับผู้รับจ้าง จะเข้าดำเนินการปลายเดือนนี้

-บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนาคำ-โนนลาน ให้เสนอโครงการเพื่อใช้งบประมาณของ อบต.ถ้ำวัวแดง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ ๙ การซ่อมแซมหอดังประปาอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและจัดหาผู้รับจ้าง


-บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะ อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบ  
กฎหมาย เนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) บ้านบุสีเสียด ประสานกับผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการปลายเดือนนี้


นายสวาด หงษ์ปัสสา ประธานที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิก  
ทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม  
(นายแสง ชุ่มฉิมพลี)  
เลขานุการสภา อบต.ถ้ำวัวแดง


-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม  
(นายประวัติ นาคอก)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายศรีคุณ วงษ์ชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายอุทัย กงชัย)

ขอรับรองว่าการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
สภา อบต.ถ้ำวัวแดง ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อ วันที่... ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายณรงค์ ทรงศรี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง